

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิด 32.72 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.65-32.75 บาท

บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.72 บาท แข็งค่าจาก 32.74 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน
แนวโน้มแข็งค่าตามทิศทางดอกเบี้ย คาดกรอบวันนี้ 32.65-32.75 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินสหรัฐเปิดรับความเสี่ยงขึ้นเล็กน้อย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างหนัก โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงถึง 5.6% ภายในวันเดียวไปอยู่ที่ระดับ 56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์กลับไม่แข็งค่ามากนัก แม้ตลาดจะอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) เพราะส่วนหนึ่งเชื่อว่า การขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐจะต้องมีสัญญาณชะลอลงในการประชุมเฟดคืนวันนี้

ส่วนประเทศไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “ขึ้น” จากระดับ 1.50% ไปที่ 1.75% ในการประชุมครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อขณะที่บอนด์ระยะสั้นก็จะถูกขายทำกำไรจากการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว แม้อดอกเบี้ยจะไม่มีผลกับหุ้นมากนัก แต่เชื่อว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็จะเจอกับแรงกดดันเรื่องราคาน้ำมันจนต้องปรับตัวลงเช่นกัน

"การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสหรัฐ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญลำดับสุดท้ายของปี เชื่อว่าจะทำให้ตลาดมีการปรับพฤติกรรมและเตรียมพร้อมรับมือกับปีหน้ามากขึ้น ในปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ตลาดการเงินจะไม่ลดความผันผวนลง ซึ่งไม่เป็นบวกกับสินทรัพย์เสี่ยง คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 32.65-32.75 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.89 จากวานนี้ 97.10

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 334.60 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,565.87 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.751 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้